

รายงาน สังคม มิตร ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2508 ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

🌿 เปิดประชุม โดยนายกสโมสรา คุณศศิวิมล ศรีถาวร: กล่าวเปิดการประชุมประจำสัปดาห์ และกล่าวทักทายเพื่อนสมาชิก...สโมสรา ของเราและร้านแว่นแก้วได้ร่วมกันสรรณบุญที่สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสัมมาหาพน โดยมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านเข้าร่วม พร้อมทั้งมอบเสื้อผ้า เลี้ยงข้าวและอาหาร วันนี้นัดฉันจึงหอบบุญมาฝากทุกท่าน...พิธีกรวันนี้ท่านมาทั้งเกือบครบครว นั่นคือ ครบรวทิพย์รัตน์นั่นเอง...

🌿 พิธีกร โดย **คุณกรกฎ ทิพย์รัตน์**; กล่าวทักทายเพื่อนสมาชิก ที่เข้าร่วมการประชุมภายในห้อง ทุกคนพูดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะพูดเป็น แต่ถ้าอยากพูดเป็นก็ต้องมาฝึกพูดที่สโมสรา ก่อนที่เราจะฝึกพูดต้องรู้จักสโมสรา ก่อน สโมสราฝึกการพูดแห่งลานนาไทย ก่อตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2518 โดยผู้ริเริ่มคือ อ.โมตรี ชาติบุรุษ ซึ่งท่านมีแรงบันดาลใจจากการฝึกพูดแบบสากลในระบบโทสมาสเตอร์ที่กรุงเทพฯ ในการจัดตั้งได้ชักชวนคนหลากหลายอาชีพร่วมกันที่เป็นชาวเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์คือ การฝึกพูด การฟัง ฝึกบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำในชุมชน ด้านข้างคือธงสโมสรา ที่เป็นสัญลักษณ์ของสโมสรา มีดอกทองกวาว ปีพ.ศ.ที่ก่อตั้ง และชื่อของวสโมสรา หลักสูตรมี 3 ชั้น ต้น กลาง สูง ทั้งหมด 15 บท อุปกรณ์มี สิ่ง ด้วยแก้ว ด้วยไม้สักทอง...ช่วงแรกเป็นการตอบคำถามแบบฉบับปล้นเชิญประธานฉบับปล้น

🌿 ประธานฝึกการพูดแบบฉบับปล้น โดย **อ.ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ**: แกล้งทักตัวเองให้ผู้วิจารณ์ทั่วไปมีงานทำ สโมสราของเราให้ความสำคัญกับการฝึกการพูดแบบฉบับปล้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะมิกิจกรรมใดเราก็ไม่ตัดช่วงแรกนี้ออก การฝึกการพูดแบบฉบับปล้นมีความสำคัญ เพราะในชีวิตจริงเรามักจะถูกเชิญ และพบกับคำถามที่ไม่ทันตั้งตัว การตอบคำถามแบบฉบับปล้นคือท่านต้องพบกับคำถาม แล้วท่านต้องวิเคราะห์ แล้วต้องตอบด้วยเวลาที่จำกัด ซึ่งกติกามีการกำหนดเวลาโดยท่านต้องดูสัญญาณไฟ ทักที่ประชุมไฟเขียวขึ้น 1 นาทีครึ่ง สีเหลืองปรากฏ 2 นาที ไฟแดงขึ้น 2.30 นาที ไฟแดงดับ พร้อมสัญญาณกริ่งเตือนดังขึ้น ในการตอบมีรางวัล โดยผู้เข้าร่วมประชุมไหนที่โดนใจ รางวัลคือด้วยแก้ว โดยถามแรกคือ...

🌿 คำถามที่ 1 : วรรณคดีไทยที่ท่านอ่าน ท่านประทับใจเรื่องอะไร? เพราะอะไร? **คุณปราณี วิริยะสุธี**: เรื่องชอบและประทับใจคือ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณคดีเกี่ยวกับครอบครัว เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่คอยช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน รวมถึงนายทหารที่ต้องไปรับใช้ชาติ เพื่อทำหน้าที่ต่อชาติบ้านเมือง

🌿 คำถามที่ 2 : การยกเลิกหรือชะลอการสร้างสนามบินใหม่ลานนา 2 กลับมาปรับปรุงสนามบินเดิมเพื่อรองรับผู้โดยสารได้อีก 20 ปี ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร? **คุณวิภาส ทิพย์รัตน์**: ในมุมมองของตนเองการสร้างสนามบินใหม่น่าจะต้องใช้ทุนเยอะแน่นอน หากต้องสร้างใหม่จริงตั้งดูความคุ้มค่าของทุนที่สร้างว่ามีคนที่จะไปใช้งานหรือไม่ เห็นด้วยกับการชะลอเป็นเรื่องที่ดี แล้วนำทุนไปปรับปรุงสนามบินเดิมให้ดีกว่าเดิม เพื่อการรองรับให้ดีที่สุด

🌿 คำถามที่ 3 : การเลือกนายกอบจ.เชียงใหม่ เป็นการแข่งขันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทย ท่านว่าใครจะชนะ เพราะอะไร? **คุณกานต์สนธิธิ วงศ์โพธิ์ขุม**: เป็นคำถามด้านการเมืองที่ตอบได้ยาก ยอมรับเลยว่าพรรคก้าวไกลมาแรง และเชียงใหม่ก็เป็นเขตเดิมของพรรคเพื่อไทย สำหรับตนเองไม่เชียร์ใครเลย อยากจะเชียร์คนที่อยากจะช่วยเชียงใหม่จริงๆ มากกว่า เชื่อว่ามีทีมงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเชียงใหม่จะก้าวหน้ากว่านี้...

🌿 คำถามที่ 4 : ถ้าท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการซอฟต์แวร์ ท่านจะเชิดชูอะไรเป็นซอฟต์แวร์ของไทย? **คุณดวงแข แซ่ตั้ง**: อยากจะให้คนที่มาเที่ยวรู้จักธรรมชาติในท้องถิ่น พืชพันธุ์อาหารที่มีความปลอดภัย มีการโฆษณา ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงคุณค่าของอาหารไทย และพบกับรอยยิ้มของคนไทย พร้อมทั้งสามารถนำไปบอกต่อและเชิญชวนให้คนอื่น ๆ มาท่องเที่ยว

☞ **ผู้ประเมินฝึกการพูดแบบฉบับพลัน** โดย อ.คารณิ คงมั่น; วันนี้คนมาไม่มาก แต่เราก็มาตามหน้าที่เราได้ลงไว้ คำถามวันนี้มีความหลากหลาย ประธานการพูดฉบับพลัน บุคลิกสง่างาม แต่งกายเรียบร้อย มีการเตรียมตัวดี มีการชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกได้ครบถ้วน รวมถึงกฎและกติกาการตอบ...ผู้ตอบท่านแรกตอบได้ดี โดยก้าวถึงความรักที่เกิดขึ้นในวรรณคดีขุนช้างขุนแผน คำถามที่สองตอบได้ดีมาก ใช้เงินที่มีอยู่บำรุงสิ่งที่มียูให้ดีขึ้น แต่บุคลิกการยืนยังไม่ค่อยดีต้องปรับปรุง ผู้ตอบคนที่สามก็ตอบได้ดี เลือกคนที่ใสสะอาดดีกว่าเลือกคนเก่าๆ คนสุดท้ายก็ตอบได้ดี ยกประเด็นได้น่าสนใจ แต่การเดินขึ้นเวทีอาจจะไม่มีผิดพลาดเล็กน้อย...

☞ **5 นาทีมีสาระดีๆ มาฝาก** —ด— เนื่องจากไม่มีผู้ทำหน้าที่

☞ **3 นาทีแห่งความทรงจำ** เรื่อง “ ” โดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์: นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมตามต่างจังหวัด เมื่อเขาไปถึงโรงเรียนอนุบาลและรายงานเรื่องต่างๆ ไป แล้วก็ถามว่า “ค่าอาหารของเด็กได้เท่าไร”, ครู “คนละ 20 บาท”/ “ทำไมได้น้อยจัง เพิ่มให้เป็นวันละ 30 บาทเลย” ทุกคนบอกว่านายกา ใจดีมาก...ตอนเย็นไปเยี่ยมกรมราชทัณฑ์ก็ถามค่าอาหารของนักโทษไปเมื่อรู้ว่ำน้อยก็บอกว่าขอเปลี่ยนใหม่ โดยให้เพิ่มเป็น 500 บาท มีต้องนอนเดี่ยว ที่ออกกำลังกายต่างๆ ผบ.กรมราชทัณฑ์ก็ตอบครึบๆ กลับมาเลขาฯ บอกว่า “ทำไมท่านนายกาให้นักเรียน 20 บาท แต่ให้นักโทษ 500 บาท”, นายกา “ก็อนาคตการเมืองไม่แน่นอนถ้าเราถูกจับเราจะไปอยู่ที่ไหน โรงเรียนอนุบาลหรือ...เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนในอนาคต” ฮ่า ๆ

☞ **ปฏิคม** โดย คุณปราณี วิริยะสุธี: หากติดใจได้เอ่ยนามของท่านขอให้ท่านได้และนำตัวเองให้เพื่อนสมาชิกของเราได้รู้จักท่าน ซึ่งท่านแรกคือ คุณนิวัฒน์ กุฑรทรัพย์ และ คุณเจนิส ชาตปฐพี ในนามของสโมสรฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนสโมสรฯ ของเรา และหากอยากเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครได้มีอายุตลอดชีพ...

☞ (พัก) พักรการประชุม คิมน้ำ ชา กาแฟ หุดคุ้ยตามอธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

☞ **รายการฝึกพูดแบบเตรียมตัว**

บทที่ 1 การแนะนำตนเอง โดย คุณรมิตา ทิพย์รัตน์: ขึ้นด้วยบทเพลง หากย้อนกลับไปที่เมื่อ 40 ปี ดิฉันคงเป็นเด็กน้อยที่ปรากฏในเพลงสาวโรงบ่ม บทเพลงนี้กว่าถึง บ้านสันโค้ง อ.สันกำแพง เป็นที่อยู่ที่ครอบครัวตั้งอยู่ ครอบครัวมีทั้งหมด 4 คน ทุกท่านคงรู้จักคุณพ่อ และพี่ชายของดิฉันอยู่แล้ว พ่อแม่มีอาชีพเป็นเภสัชกรทั้งคู่ เป็นคนที่มองการณ์ไกล ในตอนเด็กท่านได้ส่งเสริมให้ดิฉันได้เรียนพิเศษ เพราะทักษะที่ได้ก็ได้ใช้จริง ปัจจุบันได้เรียนจบที่โรงเรียนบรินส์รอแอล ตัวเองเป็นคนชอบการ์ตูน และเป็นเส้นทางสู่นักวาดการ์ตูน ถึงแม้พ่อแม่จะไม่ค่อยสนับสนุน แต่ปัจจุบันท่านก็เข้าใจ สอดติดตามหาวิทยาลัยทางเหนือสุด ถึงแม้จะไม่ใช่ที่หวังแต่ก็จะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุด “เพื่อวานคืออดีต พุ่งนี้สุดหยิ่งรู้ แต่วันนี้คือปัจจุบันมันย่อมดีที่สุด”... ผู้วิจารณ์เฉพาะตัว โดย คุณสุกัญญา เนียมลภาเนื่อง

บทที่ 1 การแนะนำตนเอง โดย คุณกานต์นสิทธิ วงศ์โพธิ์ขุ่ม: สุภาจิตใจที่ว่า “มีมิตรร้อยคนก็น้อยไป มีศัตรูหนึ่งคนก็บอกไป” เมื่อก่อนชื่อ “ทหาร” เป็นคนสิงห์บุรี จบจากมหาวิทยาลัยเกษตร ก็เข้าทำงานแบงก์กรุงเทพ เขาส่งมาทำงานที่เชียงราย แล้วก็ได้แฟนเป็นคนเชียงราย แล้วก็ย้ายครอบครัวเข้ามาอยู่ที่แม่ริม สาขาสุดท้ายที่กาดหลวง แล้วก็เออร์รี่ก่อนเกษียณ ออกมาก็ทำเกษตร ทำไปทำมาที่ลงทุนไปก็มีขาดทุนบ้าง มีได้กำไรบ้าง มีลูกชาย 2 คน 1 คนมีครอบครัวแล้ว และมีหลาน 1 คน ตอนนี้อยู่บ้านดูแลตายาย ก็อยากกลับมาสโมสราฯ หลังจากที่ไม่ได้มานาน “สิ่งที่สวยงามในชีวิต ก็คือได้รู้จักและชื่นชมในสิ่งที่ตนเองมีอยู่”... ผู้วิจารณ์เฉพาะตัว โดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์

บทที่ 3 การจัดลำดับขั้นคอนสนุทพจน์ เรื่อง “การเดินทางของชีวิต” โดย คุณสายสุนี เดชะ: ชีวิตของเราเปรียบเหมือนการเดินทาง ทำไมเราต้องเปรียบเทียบชีวิตกับการเดินทาง ข้อที่ 1 เพราะการเดินทางของแต่ละคนมี

จุดมุ่งหมายต่างกัน ข้อที่ 2 การเริ่มต้นในการเดินทางต่างกัน ข้อที่ 3 ในระหว่างที่เดินทางเจอสิ่งแวดล้อมต่างกัน ข้อที่ 4 การเดินทางของทุกท่านเจอผู้ร่วมทางคนละคนกัน และข้อสุดท้าย การเดินทางทุกท่านต้องเจออุปสรรคที่แตกต่างกัน การเดินทางคือการวางจุดมุ่งหมาย จะเริ่มต้นอย่างไร เราจะเดินทางบนถนนที่ราบเรียบ นั้นไม่จริงเพราะทุกท่านต้องเจอกับเส้นทางที่ขรุขระ ไม่ได้ราบเรียบ ทั้งภูเขาสูง แม่น้ำ บางครั้งทำให้เราท้อ ไม่ว่าจะเจอสิ่งให้เราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวข้ามสิ่งนั้นได้... ผู้วิจารณ์เฉพาะตัว โดย รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

👉 ผู้ประเมินทั่วไป โดย รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิศจัยนาคิม: ความจริงก็เป็นผู้ฝึกคนหนึ่ง เพราะมาฝึกการเป็นผู้วิจารณ์ทั่วไป จริงๆ วันนี้ก็จะมีผู้พูดเพียงท่านเดียว แต่ก็มีถึง 3 ท่าน ก็เลยทำให้งานของผมหนักไปด้วย ซึ่งผมก็จะมีผู้วิจารณ์เฉพาะตัวเป็นผู้ช่วยของผมในการวิจารณ์ทั้ง 3 ท่าน โดยการวิจารณ์จะเริ่มจากผู้พูดคนสุดท้ายก่อน...เห็นด้วยกับผู้วิจารณ์เฉพาะตัวทุกท่าน สามารถวิจารณ์ได้อย่างละเอียดครบถ้วน...ปฏิคมทำได้ดี สั้นกระชับ สามนาที่ทรรษา ท่านเล่าก็สามารถทำให้เข้าใจ ผู้วิจารณ์ฉับพลันได้วิจารณ์ช่วงแรกให้ได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนพิธีกรท่านทำหน้าที่ได้ดีมาก

👉 รายงานการใช้ภาษา โดย -

👉 ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์ ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD

คือ คุณรวีภาส ทิพย์รัตน์

ผู้ฝึกพูดแบบเตรียมตัว

บทที่	ผู้ฝึกพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
1	คุณรมิตา ทิพย์รัตน์	ผ่าน	รางวัลปรบมือ
1	คุณกานต์นสิทธิ์ วงศ์โพธิ์ชุ่ม	ผ่าน	
3	คุณสายสุนี เตชา	ผ่าน	รางวัลปรบมือ

ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น: คุณสุกัญญา เนียมลาภเนื่อง

👉 รายงานคำพุ่มเพื่อย โดย คุณรวีภาส ทิพย์รัตน์

👉 รายงานการใช้เวลา โดย คุณตรีณี วงศ์รัตนธรรม

👉 ข้อคิดคำคม “เพื่อคุณไฟก็สไปที่ไหน พลังงานจะไหลไปที่นั่น”

👉 ปิดประชุม เวลา 17.15 น.

👉 เรียบเรียง/รายงาน โดย ธนกร หลูปิน

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆ ท่าน*****

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

👉 คุณศศิวิมล ศรีถาวร แจ้งกิจกรรมของสโมสรฯ ดังนี้

☞ การประกวดสุนทรพจน์ในกลุ่มเยาวชน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สถานที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยจะมีการประชุมหารือกันในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และจะแจ้งข่าวให้กับเพื่อนสมาชิกทราบอีกครั้ง

👉 ขอเชิญชวน มิตร ศิษย์ ครู และ กัลยาณมิตรทุกท่าน

☞ สามารถเข้าไปกด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปของทางสโมสรได้ทาง เพจFacebook ของสโมสรฝึกการพูดแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ได้ที่ www.facebook.com/lannapublicspeakingclub

และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฯ <https://lannathaispeakingclub.com>